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เริ่มการประชมุเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

 วันนี้ ( ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ )  นายวโรดม  ส าโรงพล   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล และเลขานุการ
สภาเทศบาลได้ตรวจสอบแล้วสมาชิกทุกคนมาครบองค์ประชุม  ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ประชุม เมื่อได้เวลา ๑๐.๐๐น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชา
พระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้จัดระเบียบวาระการประชุมเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.- 

  ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย / ในระเบียบวาระนี้  กระผมไม่มี

เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๖  

 (เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลเปือยน้อย) 

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่  หรือมีส่วนใดจะแก้ไข เพ่ิมเติมใด ๆ หรือไม่    

นายสุรชัย  พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่าน กระผม นายสุรชัย พรมมา สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตให้แก้ไขใน
ส าเนารายงาน หน้า๑๐ โครงการที่ ๑๕ บ้านนายสวัสดิ์ นามสกุล ทบสา 
เขียนผิดครับ ที่ถูกต้องคือ ทบลา ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข เพ่ิมเติม
ใดๆ  หรือไม่   

ที่ประชุม :  ไม่มี 
นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข  

เพ่ิมเติม ใด  กระผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วและมีมติรับรอง

รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ ๓    กระทู้ถาม 
ที่ประชุม :  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔                    :เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จญัตติ เสนอใหม่ 
ที่ประชุม          : ไมม่ ี  

 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๕... 
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ระเบยีบวาระที ่๕  เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
  ๕.๑ เรื่อง หารือการก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี                 

พ.ศ. 25๖๗ และสมัยประชมุสามัญสมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 25๖๘  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ 21 วรรคหนึ่ง   

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมขอให้เลขานุการสภา ได้
ชี้แจงระเบียบในข้อนี้  ต่อที่ประชุมสภา เชิญครับ 

นายวโรดม  ส าโรงพล           :เลขาขานุการสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธาสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านครับ ครับ ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญประจ าปี ๒๕๖๗ และสมัยแรกของปีถัดไป ได้ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ ก าหนดไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัย
ประชุม สามัญ ครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาล
ก าหนด สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้า
จะ ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๑ (๒) ส าหรับ
เทศบาล ให้ สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละ
สมัย  ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนด
กี่วัน การก าหนดสมัยประชุมและ วันเริ่มประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ 21 วรรค
หนึ่ง การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีระยะเวลาและวัน 
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุม สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรก ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรก ของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้
โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศ
ของสภา ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ส าหรับสมัยประชมุสามัญ สมัยแรก ในปีพ.ศ. ๒๕๖๗ สภาเทศบาล
ต าบลเปือยน้อยได้ก าหนดไว้แล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลสามัญ สมัย
แ ร ก  ( ส มั ย ที่  ๑  ค รั้ ง ที่  ๑ )  ป ร ะ จ า ปี  ๒ ๕ ๖ ๖  เ มื่ อ วั น ที่  ๑  
 

/กุมภาพันธ์... 
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กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยก าหนดใหเ้ริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑  มีนาคม ๒๕๖๗  ก าหนด ๓๐ วัน 
เพราะฉะนั้น กระผมขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลว่า ส าหรับในปี
พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย จะเหลือสมัยประชุมสามัญที่  
ต้องก าหนด ดังนี้  
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี๒๕๖๗ เห็นควรเริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  มีก าหนด ๓๐ วัน  
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๗ เห็นควรเริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗  ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีก าหนด ๓๐ วัน  
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๗  เห็นควรเริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗   มีก าหนด ๓๐ วัน 
 ส าหรับวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๘ เห็น
ควรเริ่มเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๘  มี
ก าหนด ๓๐ วัน  

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เ พ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  ผมจึงขอน าเรียน ปรึกษาต่อที่
ประชุมสภาในการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี 
๒๕๖๗ และ สมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้  
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  มีก าหนด ๓๐ วัน  
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๗  ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีก าหนด ๓๐ วัน  
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๗  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗   มีก าหนด ๓๐ วัน 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่ วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๘  มีก าหนด ๓๐ วัน  

    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
นายสุพันธ์  แทนซิน  : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น

เพ่ิมเติม  กระผมจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๗ และ สมัยแรกของปีถัดไป ตามร่างที่
เสนอ  

มติที่ประชุม :เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุพันธ์  แทนซิน ประธาน) 
 
 

/๕.๒ ญัตติ… 
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  ๕.๒ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ ก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลเปือยน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25๖๖ ข้อ ๙๗  

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ ในระเบียบวาระนี้ ขอ เชิญ 
นายกเทศมนตรีชี้แจงต่อสมาชิกสภาเทศบาล ทราบ 

นายนิกร  เทศต้อม  : นายกเทศมนตรี / เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เปือยน้อย กระผมนายนิกร  เทศต้อม  นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบล
เปือยน้อยเดิมก่อตั้งเป็น สุขาภิบาลเปือยน้อย โดยแบ่งท้องที่บางส่วนของ
ต าบลเปือยน้อยและต าบลสระแก้วบางส่วนออกมาจัดตั้งขึ้นในเมื่อวันที่ 22 
เมษายน พ.ศ. 2528 ต่อมาเม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้รับการ
ยกฐานะเปลี่ยนแปลงจากสุขาภิบาลเปือยน้อย เป็นเทศบาลต าบลเปือยน้อย 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล 
พ.ศ. 2542 มาจนปัจจุบัน โดยได้อาศัยอาคารที่ว่าการอ าเภอเปือยน้อยหลัง
เดิม สภาพเป็นอาคารไม้ สองชั้น สภาพผุพัง เป็นสถานที่ปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน จากสภาพอาคารที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน ท าให้
ไม่มีความปลอดภัย ไม่มีความเหมาะสม และไม่มีความสะดวก ส าหรับ
รองรับการบริการให้กับประชาชนชาวเขตเทศบาลต าบลเปือยน้อย ตาม
อ านาจ หน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายโอน เพ่ือให้เทศบาลต าบลเปือยน้อย มี
ส านักงานเพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่สามารถให้บริการชุมชนและสังคม
อย่างเพียงพอ เหมาะสม  กระผมจึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือ ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลเปือยน้อย  เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ๒ ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๔ ตร.ม.  จ านวน ๑ หลัง  
งบประมาณ  ๑๗,๕๒๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลเปือย
น้อย  ก าหนด    

นายสุพันธ์  แทนซิน  : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อ่ืนหรือไม่ครับ 

สิบต ารวจโท บัญชา  คงนวนอินทร์:ปลัดเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่าน
สมาชิกทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตน าเรียนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
เพ่ิมเติมให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปี 
 

 
 

/งบประมาณ... 
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   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖  ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

    (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค าครุภัณฑ์ ค าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

    (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทคามระเบียบแล้ว 

    (๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท เทศบาล
เมืองเทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือ
ไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท 

    (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง
ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไปกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยน าเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เหลือได้
ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยาว  
จากการตรวจสอบยอดเงินของเทศบาลต าบลเปือยน้อยแล้ว ก็สามารถจ่าย
ขาดเงินสะสมของเรา จ านวนเงิน ๑๗,๕๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือก่อสร้างอาคาร
เทศบาลต าบลเปือยน้อยหลังใหม่ได้ครับ  ข้อมูลทั้งหมดนี้ผมก็ขอแจ้งเพ่ือ
การประกอบการตัดสินใจของสมาชิกครับ ขอบคุณครับ 

นายเสวตร  หล้ากันหา  : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมต้องขออนุญาต
สอบถามในการอนุมัติจ่ายเงินสะสมในการสร้างอาคารในครั้งนี้เป็นการ
อนุมัติครั้งเดียวจบหรือไม่ หรือว่าต้องมีขั้นตอนอื่นๆเพ่ิมเติมเข้ามาอีก  ครับ 

สิบต ารวจโท บัญชา  คงนวนอินทร์:ปลัดเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่าน
สมาชิกทุกท่านครับ ขออนุญาตตอบค าถามท่านสมาชิกครับ รายการอนุมัติ
จ่ายเงินสะสมครั้งนี้เราจะใช้ค าว่าอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อมาจะตัดค าว่าขาด 

 
/ออกไปตามระเบียบ... 
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   ออกไปตามระเบียบใหม่ที่ก าหนดตามปี 66  เราจะใช้การอนุมัติครั้งเดียว
ครับ  ยกเว้นมีกฎหมายอ่ืนที่เปลี่ยนแปลงออกมาอีก ซึ่งเราก็ได้เตรียมวาง
แบบแผนในการสร้างอาคารใว้รอเจ้าหน้าที่ต่อไป ซึ่งก าหนดวันแล้วเสร็จเรา
ก็ต้องให้ทางกองช่างประสานและก าหนดตาม หลักวิชาช่างและตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ  ขอบคุณครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

ประชุม : ไม่มี 
นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น

เป็นอย่างอ่ืน กระผมขอมติที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ ก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลเปือยน้อย   

มติที่ประชุม  :เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุพันธ์  แทนซิน ประธาน) 

 ๕ .๓ . ญัตติ ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ ๒๗ 

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ ในระเบียบวาระนี้ ขอ เชิญ 
นายกเทศมนตรีชี้แจงต่อสมาชิกสภาเทศบาล ทราบ 

นายนิกร  เทศต้อม  : นายกเทศมนตรี / เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เปือยน้อย กระผมนายนิกร  เทศต้อม  นายกเทศมนตรี  ตามที่ กระผม ได้
ยื่นญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   
รายละเอียดตามแบบขอเสนอญัตติ  ที่  ขก ๗๘๐๔/๙๓  ลงวันที่   ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  และสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย  ได้ด าเนินการจัดเข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 
๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗  ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  แล้วนั้น   
จากการตรวจสอบงบประมาณ พบว่ามีปัญหาขัดข้องบางประการท าให้ไม่
สามารถด าเนินการโอนงบประมาณ  ดังกล่าวได้  กระผม จึงขอถอนญัตติ  
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗  ในวันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๕๕ จึงเสนอมา เพ่ือพิจารณา
ต่อไปครับ  ขอบคุณครับ 

 
 

/สิบต ารวจโท บัญชา… 
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สิบต ารวจโท บัญชา  คงนวนอินทร์:ปลัดเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่าน
สมาชิกทุกท่านครับผมขออนุญาตอธิบายข้อกฎหมายเพ่ิมเติมให้ท่านสมาชิกได้
เข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ55 การขอถอน
ญัตติหรือค าแปรญัตติหรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุ
ให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติการขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือ
จากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระท าได้เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัด
เข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือค า
แปรในขณะชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับผลยินยอมจากที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติที่ยังไม่ได้จะเข้าระเบียบวาระหรือค าแปลญัตติในชั้น
คณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง  

  ข้อ 56 ญัตติหรือค าแปลญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้วถ้าผู้
เสนอหรือผู้อภิปรายไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ถือว่า
ได้ถอนญัตตินั้น ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรค
หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือรับรองให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปรายชี้แจง หรือ
แถลงแทนได้ ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้เสนอยุติร่างข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งผู้แทนของผู้
เข้าชื่อไม่เกิน 3 คนให้เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ืออภิปรายชี้แจงหรือแถลง
เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตนิั้นทุกครั้ง 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

ประชุม : ไม่มี 
นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น

เป็นอย่างอ่ืน กระผมขอมติที่ประชุมในการขอถอนญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

มติที่ประชุม  :เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุพันธ์  แทนซิน ประธาน) 

ระเบียบวาระที่ ๖                   เรื่องอื่น ๆ 
นายสุพันธ์  แทนซิน    :ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย / ในระเบียบวาระนี้มีท่านสมาชิก

ท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือไม่ 
นายสุรชัย  พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุก

ท่าน กระผม นายสุรชัย พรมมา สมาชิกสภาเทศบาล  ผมอยากจะเรียนถาม
ท่านประธานผ่านไปยังท่านเลขานุการสภาว่าในระเบียบวาระที่ 6 ปกติทุก
ครั้งที่ผ่านมาใช้ประโยคเป็นญัตติอ่ืนๆ แต่การประชุมครั้งนี้ใช้ข้อความเป็น
เรื่องอ่ืนๆระหว่างสองประโยคนี้ค าไหนเป็นค าพูดถูกต้อง หรือใช้ได้ทั้งสอง
ประโยคครับ  ต่อไปเรื่องท่ี 1 นะครับผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่าน 

 
 

/นายกเทศมนตรี... 



- ๑๐ - 
 

 นายกเทศมนตรีและท่านเลขานายกเทศมนตรีที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วย
พัฒนาเส้นทางระหว่างโรงเรียนเปือยน้อยศึกษาถึงบ้านวังหิน  เรื่องที่2ประตู
ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทองบ้านวังหิน  
ทางเข้าทั้งสองด้านผมคาดว่า งบประมาณที่ใช้คงไม่เยอะเท่าไหร่และก็ได้น า
เรียนไปหลายรอบแล้วกระผมก็อยากน าเรียนอีกครั้งนึงก็เพ่ือความปลอดภัย
ของลูกหลานเพราะช่วงนี้ยิ่งมีข่าวเกี่ยวกับคนร้ายหรือคนแปลกหน้าเข้ามาใน
โรงเรียน ท าร้ายเด็กบ้างหรือท าร้ายครูบ้างกระผมจึงอยากฝากไปยังท่าน
ผู้บริหารช่วยจัดการกับเรื่องนี้ให้กับคณะครูด้วยครับ เรื่องท่ี๓ การออกตรวจ
ของชุดตรวจเวรแต่ละวันในแต่ละจุดของการตรวจเวรผมอยากให้ทีมงาน
ป้องกันตรวจให้ถี่ถ้วนและช่วยดูด้านหลังทางด้านของโรงเรียนด้วยครับ  
เรื่องต่อมาสุดท้าย ในครั้งที่ผ่านการอนุมัติจ่ายเงินสะสม ไม่ทราบว่า
เจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆได้ด าเนินการหรือยัง. เพราะปัญหาเหล่านี้เป็นความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนจริงๆ กระผมจึงอยากฝากแทนพ่ีน้อง
ประชาชนด้วยครับ และสุดท้ายการส่งไลน์หรือการลงโชเชียลของเทศบาล
ผมก็อยากให้ส่งเฉพาะงานที่ส าคัญๆ และความเดือดร้อนของประชาชน   
จริง ๆ เท่าท่ีดูบางทีก็ไม่เกิดประโยนช์เท่าท่ีควรก็มีครับ ขอบคุณครับ 

นายวโรดม  ส าโรงพล  เลาขานุการสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านครับ ผมขอตอบข้อซักถามของสมาชิกครับ  ทางฝ่าย
เลขานุการสภาก็ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบว่าด้วยการประชุมสภา 
ข้อ 27  เรื่องการจัดระเบียบวาระการประชุม ครับ  ส่วนในค าถามท่ี๒ ค าว่า
เรื่องอ่ืนๆซึ่งทางเราก็เปิดไว้ให้ท่านสมาชิกได้มาสอบถามในที่ประชุม โดยที่
ไม่ต้องยื่นเป็นกระทู้ถามมาล่วงหน้าเพราะบางเรื่อง ทางคณะผู้บริหารต้อง
เตรียมตัวตอบค าถามไว้เช่นกันครับ ขอบคุณครับ 

นายเสวตร  หล้ากันหา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ในวาระนี้ผมก็อยาก
ฝากแจ้งหลายเรื่องดังนี้ครับ  เรื่องที่ 1 คือไฟแสงสว่างภายในเขตเทศบาล
ของเราผมรู้สึกว่าไฟของเราแสงสว่างยังไม่เพียงพอก็อยากฝากไปทางกอง
ช่างช่วยแก้ไขด้วยครับ 2 เรื่องน้ าเสียในหมู่บ้าน   ตรงจุดบ้านพ่อถวิล ผม
อยากประสานทางกองช่างเราไปท าเป็นท่อระบายน้ าลงเพ่ือแก้ปัญหาให้
ชาวบ้านด้วยครับ 3เรื่องเครื่องขยายเสียง  ของเทศบาลเก่าไม่ทราบว่า
เทศบาลของเราได้ใช้หรือเปล่าถ้าไม่ใช้ทางชาวบ้านก็อยากจะขอไปใช้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อไปจะได้ไหม หรือต้องให้ชาวบ้านท าหนังสืออะไรมาหรือ
เปล่าครับ ๔.เรื่องของการออกส ารวจเกี่ยวกับ สุนัขและแมว ในแบบฟร์อม
การขึ้นทะเบียนของ อสม. ว่าใช่ของทางเทศบาลเราได้ให้จัดท าขึ้นจริง
หรือไม่  ผมก็อยากฝากท่านผู้บริหารช่วยตรวจสอบและชี้แจงด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 
/นายนิกร… 
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นายนิกร  เทศต้อม : นายกเทศมนตรีต าบลเปือยน้อย/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารที่ เคารพทุกท่านครับ กระผมต้อง
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่เสนอเรื่องความเดือดร้อนต่างๆเข้ามา ส าหรับ
เรื่องประตูโรงเรียนเราก็ต้องดูที่แผนว่าได้เข้าแผนรึยัง ถ้ายังเราก็เอาเข้าแผน
เพ่ือจัดท าได้ครับ ในนามของคณะผู้บริหารเองก็จะด าเนินการแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนให้เรื่อยๆครับ   ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่าน กระผม นายสุรชัย พรมมา สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขออนุญาต
เพ่ิมเติมเรื่องป้ายทางเข้าเขตเทศบาลเรา ก็ต้องขอฝากอีกหนึ่งข้อความ คือ 
ยินดีต้อนรับ ก็อยากจะฝากให้ท าด้วยครับ 

สิบต ารวจโท บัญชา  คงนวนอินทร์:ปลัดเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่าน
สมาชิกทุกท่านครับ กระผมขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกครับ  ในเรื่อง
ของเครื่องขยายเสียงที่ท่านสมาชิกถามมา คือทางเราได้จัดประมูลออกไป
แล้วครับ  คือไม่ใช่ทรัพย์สินของเทศบาล เราจึงไม่มีอ านาจที่จะมอบให้ได้
ครับ ขอบคุณครับ 

จ่าเอกวีรวัฒน์ หลักโคตร : เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รรก.ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกทุกท่านครับ 
กระผมขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกครับ เรื่องการส ารวจบัญชีของสุนัข
และแมว ซึ่งทางเราก็จัดท าข้อมูลสถิติบันทึกกันมาทุกปี และก็ได้ขอความ
ร่วมมือกับทาง เจ้าหน้าที่ อสม.เพราะ อสม.ในหมู่บ้านจะรู้ข้อมูลมากกว่าเรา
ครับ เราจึงให้ อสม.ช่วยในแต่ละหมู่บ้านครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรนาท   ทองท ามา :ผู้อ านวยการกองช่าง/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกทุก
ท่านครับ กระผมขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกครับ เรื่องของไฟฟ้าแสง
สว่าง ซึ่งไฟตรงนั้นเราก็ได้ประสานในส่วนของการไฟฟ้า ซึ่งเค้าก็แจ้ งว่ามัน
เป็นไฟที่เกินมา อุปกรณ์บางอย่างก็ยังไม่มีมาเปลี่ยน ซึ่งทางเราก็ได้ประสาน
ให้การไฟฟ้ามาแก้ไขให้ในโอกาสต่อไปแล้วครับ   ขอบคุณครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน       : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  

ที่ประชุม : ไม่มี 
นายพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอ

เรื่องใดเพ่ิมเติม กระผมขอนัดการประชุม ในครั้งต่อไปในวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย กระผม
ขอเลิกประชุม  ณ บัดนี ้

 
 

                                                 เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๐ น. 
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